

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกได้มาหาพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเพื่อที่จะกลายเป็นผู้ที่ปราศจากกิเลสจากการเป็นผู้มีกิเลส ดังนั้นลูกไม่ควรมัววิญญานปีศาจร้ายใดๆ ในตัวลูก
- คำถาม:** พ่อกำลังสอนการศึกษาใจแก่ลูกในเวลานี้ การศึกษาที่ไม่มีการสอนตลอดทั้งวงจร?
- คำตอบ:** ในเวลานี้พ่อสูงสุดเพียงผู้เดียวที่สอนการศึกษาของการก่อตั้งอาณาจักรใหม่และการศึกษาของการให้สถานภาพที่สูงศักดิ์แก่มนุษย์ การศึกษาใหม่นี้ไม่มีการสอนตลอดทั้งวงจรในเวลาอื่นใด อาณาจักรยุคทองกำลังมีการก่อตั้งผ่านการศึกษานี้

โอมชานติ ลูกๆ รู้ว่าลูกคือดวงวิญญาณไม่ใช่ร่างกาย สิ่งนี้เรียกว่าสำนักของการเป็นดวงวิญญาณ มนุษย์ทั้งหมดมีสำนึกที่เป็นร่าง นี่คือโลกของดวงวิญญาณบาป นั่นคือโลกที่มีกิเลส เป็นอาณาจักรของราวัน ยุคทองได้ผ่านไปแล้ว ทั้งหมดที่อาศัยอยู่ที่นั่นปราศจากกิเลส ลูกๆ รู้ว่าลูกเคยเป็นเทพที่บริสุทธิ์ และลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์อีกครั้งในขณะที่ใช้ 84 ชาติเกิด ไม่ใช่ทุกคนใช้ 84 ชาติเกิด เพียงผู้คนของบาร์ตเท่านั้นที่ใช้ 82, 83 หรือ 84 ชาติเกิดที่เป็นเทพ เวลานี้พวกเขากลับมาไม่บริสุทธิ์ บาร์ตเท่านั้นที่ได้รับการจดจำว่าเป็นดินแดนที่ไม่สูญสลาย เมื่อเคยเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ในบาร์ตนี้ก็เรียกว่าเป็นโลกใหม่บาร์ตใหม่ เวลานี้เป็นโลกเก่าบาร์ตเก่า ผู้คนเหล่านั้นเคยปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์, พวกเขาไม่มีกิเลสใดๆ เทพเหล่านั้นเคยใช้ 84 ชาติเกิด และกลายเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ มีวิญญานปีศาจร้ายที่แรงกล้าของตัณหาราคะ ความโกรธ ความละโมภ ฯลฯ สิ่งหลักในบรรดาวิญญานปีศาจร้ายคือสำนึกที่เป็นร่าง นี่คืออาณาจักรของราวัน ราวันนี้เป็นศัตรูของบาร์ตเป็นเวลาครึ่งวงจรเมื่อกิเลสทั้งห้าเข้ามาในมนุษย์ วิญญานปีศาจร้ายเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในเหล่าเทพ ขณะที่กลับมาใช้ชาติเกิด ดวงวิญญาณของพวกเขาได้รับอิทธิพลของกิเลสด้วยเช่นกัน ลูกรู้ว่าเมื่อลูกเคยเป็นเทพ ลูกไม่เคยมีวิญญานปีศาจร้ายของกิเลสใดๆ ยุคทองและยุคเงินเรียกว่าเป็นอาณาจักรของราม ยุคทองแดงและยุคเหล็กเรียกว่าเป็นอาณาจักรของราวัน ที่นั่นชายและหญิงทุกคนมีกิเลสทั้งห้าในพวกเขา กิเลสทั้งห้าคงอยู่มาตั้งแต่ยุคทองแดงจนถึงยุคเหล็ก เวลานี้ลูกกำลังนั่งอยู่ในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุด ลูกมาหาพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเพื่อที่จะกลับมาปราศจากกิเลสจากการเป็นผู้ที่มีกิเลส หากใครบางคนที่อยู่อย่างปราศจากกิเลสและแล้วก็ตกลงไปสู่กิเลส บาบาสเขียนว่า: ลูกทำให้ใบหน้าของลูกสกปรกและเวลานี้เป็นสิ่งที่ยากที่ใบหน้าของลูกจะกลับมาสวยงามอีกครั้ง มันเหมือนกับการตกลงมาจากชั้นฟ้า กระตุกหัก มีการกล่าวไว้ในกิตะด้วยเช่นกันว่าพระเจ้าพูดว่าตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คัมภีร์ศาสนาตั้งเดิมของบาร์ตคือกิตะ ทุกศาสนาจะมีเพียงคัมภีร์เดียว ผู้คนของบาร์ตมีคัมภีร์อยู่มากมาย นั่นเรียกว่าความเลื่อมใสศรัทธา โลกใหม่นั้นสโตประธานและเป็นยุคทอง ไม่มีการต่อสู้หรือรบราใดๆ ที่นั่น ทุกคนมีช่วงชีวิตที่ยืนยาวและพวกเขามีพลาณามัยที่ดีและมีความมั่งคั่งเสมอ เวลานี้ลูกจดจำได้ว่าขณะที่เป็นเทพลูกมีความสุขอย่างมาก ไม่มีความตายก่อนเวลาอันควรที่นั่น ไม่มีความกลัวตาย ที่นั่นลูกมีทุกสิ่ง: มีสุขภาพพลาณามัยที่ดี มีความมั่งคั่ง และมีความสุข ในนรกไม่มีความสุขใดๆเลย จะมีโรคภัยอย่างใดอย่างหนึ่งของร่างกายเสมอ นี่คือโลกของความทุกข์ที่ไม่มีขีดจำกัด ขณะที่โลกนั้นคือโลกของความทุกข์ที่ไม่มีขีดจำกัด พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดจะไม่สร้างโลกของความทุกข์ พ่อสร้างโลกของความสุข และแล้วอาณาจักรของราวันจะมาและลูกได้รับความทุกข์และความไม่สงบจากสิ่งนั้น ยุคทองคือดินแดนแห่งความสุขและยุคเหล็กคือดินแดนแห่งความทุกข์ การชิ่งแวงในกิเลสหมายถึงการใช้ดาบของตัณหาราคะซึ่งกันและกัน ผู้คนพูดว่า “นี่คือสิ่งสร้างของพระเจ้า” แต่ไม่เลย! นี่ไม่ใช่สิ่งสร้างของพระเจ้า นี่คือสิ่งสร้างของราวัน พระเจ้าสร้างสวรรค์ ไม่มีดาบของตัณหาราคะที่นั่น ไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะให้ความสุขและความทุกข์ พระเจ้าคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ดังนั้น ท่านจะให้ความทุกข์แก่ลูกๆ ได้อย่างไร? ท่านพูดว่า พ่อให้มรดกของความสุขแก่ลูก และแล้วหลังจากครึ่งหนึ่งของวงจร ราวันก็สาปแช่งลูก ในยุคทองมีความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดและลูกมั่งคั่งอย่างยิ่ง เคยมีเพชรพลอยและอัญมณีมากมายในวัดโสมนาลวัดเดียว บาร์ตนั้นเคยมีความมั่งคั่ง เวลานี้สิ้นเนื้อประดาตัว ในยุคทองลูกเคยมีความมั่งคั่ง 100% ขณะที่ในยุคเหล็กลูกสิ้นเนื้อประดาตัว 100% การละเล่นนี้ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว เวลานี้เป็นยุคเหล็ก ด้วยการมีอัลลอยปะปนอยู่ในพวกเขา เวลานี้ดวงวิญญาณจึงกลับมาไม่ประธานโดยสมบูรณ์ มีความทุกข์อย่างมากมาย เครื่องบินเหล่านี้ ฯลฯ มีการประดิษฐ์ขึ้นมาใน 100 ปีที่ผ่านมาเช่นกัน นี่เรียกว่าเป็นความโอฟาร์ตระการตาของมายา ดังนั้นผู้คนคิดว่าสวรรค์สร้างขึ้นมาจากวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม นั่นคือสวรรค์ของราวัน การเห็นความโอฟาร์ตระการตาของมายาในยุคเหล็ก แทบจะไม่มีใครมาหาลูก พวกเขาคิดว่าเรามีปราสาทราชวังรถยนต์ ฯลฯ พ่อพูดว่า ยุคทอง เมื่อเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์นั้นเรียกว่าสวรรค์ เวลานี้ไม่ได้เป็นอาณาจักร

ของลักษณะและนารายณ์อีกต่อไป เวลานี้อาณาจักรของพวกเขาจะมาอีกครั้งหลังจากยุคเหล็ก ในตอนเริ่มแรกบาร์ตมีประชากรน้อยมาก ในโลกใหม่มีเหล่าเทพเพียง 900,000 เท่านั้น และต่อมาภายหลังก็มีการขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ทั้งโลกก็ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ก่อนอื่นมีเพียงเหล่าเทพเท่านั้น ดังนั้นพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดนี้และบอกลูกถึงประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลก ไม่มีใครนอกจากพ่อที่สามารถบอกลูกถึงสิ่งนี้ ท่านนั้นเรียกว่าผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้, พระเจ้า, พ่อ พ่อของดวงวิญญาณทั้งหมด ดวงวิญญาณทั้งหมดคือพี่น้องเพศชายแล้วพวกเขาก็กลายเป็นพี่น้องหญิงชาย ลูกทั้งหมดคือลูกที่ถูกนำมาเลี้ยงของประชาบิดาบรรพบุรุษมาเดียว ทุกดวงวิญญาณคือลูกของพระเจ้า ท่านนั้นเรียกว่าพ่อสูงสุดและชื่อของท่านคือชีวา เท่านั้นเอง พ่ออธิบายว่า พ่อมีเพียงชื่อเดียว ชีวา และแล้วในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ผู้คนก็สร้างวัดมากมาย และดังนั้นพวกเขาจึงให้ชื่อมากมายแก่พ่อ มีเครื่องประกอบของความเลื่อมใสศรัทธาอยู่มากมาย นั่นไม่สามารถเรียกว่าการศึกษา ไม่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ใดๆ ในสิ่งนั้น นั่นเป็นไปเพื่อการลงมา, ในขณะที่ลงมาลูกก็กลับมา โมประธาน และในเวลาหนึ่งทุกคนก็ต้องกลับมาสโตประธาน ลูกจะกลับมาสโตประธานและไปสวรรค์ และคนอื่นจะกลับมาสโตประธานและไปสุดินแดนแห่งความสงบ จดจำสิ่งนี้อย่างดีมาก บาบารู้ว่า ลูกเรียกหาพ่อ: บาบารู้ ได้โปรดมาและทำให้เราผู้ที่ไม่มีบริสุทธินั้นบริสุทธิดังนั้นเวลานี้พ่อมาเพื่อทำให้ทั้งโลกนั้นบริสุทธิ ผู้คนคิดว่าพวกเขาจะกลับมาบริสุทธิด้วยการอาบน้ำในแม่น้ำคงคา พวกเขาคิดว่าแม่น้ำคงคาเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ พวกเขาคิดว่าน้ำในบ่อเป็นน้ำของแม่น้ำคงคาและพวกเขาถึงไปอาบน้ำนั้น พวกเขาคิดว่านั่นเป็นแม่น้ำคงคาที่แผ่ตัว เมื่อพวกเขาไปยังการจาริกแสวงบุญหรือไปที่ภูเขาที่มีน้ำปรากฏออกมา พวกเขาเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นแม่น้ำคงคาที่แผ่ตัว นั่นก็เรียกว่าความหลงใหล พระเจ้ากล่าวได้ว่าเป็นสัจจะ อย่างไรก็ตาม ทุกคนในอาณาจักรของราวันนั้นพูดเท็จ พระเจ้าซึ่งเป็นพ่อเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ก่อตั้งดินแดนแห่งสัจจะ ไม่มีความหลงใหลใดๆ ที่นั่น เหล่าเทพจะได้รับอาหารที่บริสุทธิที่เป็นโบบี เวลาที่คืออาณาจักรที่เป็นเช่นปีศาจ ในยุคทองและยุคเงินเป็นอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งกำลังมีการก่อตั้งขึ้นมาในเวลาหนึ่ง พระเจ้าเองได้มาและทำให้ทุกคนบริสุทธิ เหล่าเทพไม่ได้มีกิเลสใดๆ ปวงประชาราษฎร์เช่นเดียวกับราชาและราชินี ที่นี้ทุกคนมีบาป ตัณหาราคะและความโกรธ โลกใหม่เรียกว่าสวรรค์และโลกนี้เรียกว่านรก ไม่มีใครนอกจากพ่อที่สามารถเปลี่ยนนรกให้กลายเป็นสวรรค์ที่นี้ทุกคนคือผู้ที่อาศัยอยู่ในนรกที่ไม่มีบริสุทธิ ในยุคทองพวกเขาบริสุทธิ ที่นี้พวกเขาจะไม่พูดว่าเราจะไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเพื่อกลับมาบริสุทธิจากไม่มีบริสุทธิ นี่คือการไม่โลกมนุษย์ที่หลากหลายและพระเจ้าคือเมล็ด ท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สร้างสิ่งสร้าง ก่อนอื่นใดท่านสร้างเหล่าเทพ และแล้วขณะที่การขยายตัวเกิดขึ้นก็มีศาสนาต่างๆมากมาย ในตอนแรกมีศาสนาเดียวและอาณาจักรเดียว ไม่มีสิ่งอื่นใดนอกจากความสุข ผู้คนต้องการมีความสุขในโลก ในเวลานี้ลูกกำลังก่อตั้งสิ่งนั้น ที่เหลือทั้งหมดจะถูกทำลาย มีจำนวนน้อยมากที่จะหลงเหลืออยู่ วงจรนี้หมุนไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้เป็นยุคบรรจบพบกันที่มีสิริมงคลที่สุดในตอนสิ้นสุดของยุคเหล็กและตอนเริ่มต้นของยุคทอง สิ่งนี้เรียกว่ายุคบรรจบพบกันที่ให้คุณประโยชน์ที่เป็นสิริมงคลที่สุด ยุคทองถูกก่อตั้งขึ้นหลังจากยุคเหล็ก ลูกกำลังศึกษาในยุคบรรจบพบกันและจะได้รับผลของสิ่งนั้นในยุคทอง มากเท่าที่ลูกกลับมาบริสุทธิและศึกษาแล้วเรียนที่นี้ ลูกจะประกาศสิทธิในสถานภาพที่สูงตามนั้น การศึกษาเช่นนี้ไม่ได้มีอยู่ที่อื่นใด ลูกจะได้รับความสุขจากการศึกษาที่นี้ในโลกใหม่ หากวิญญาณปีศาจร้ายใดๆยังคงมีอยู่ประการแรกจะต้องมีการลงโทษ ประการที่สองลูกจะได้รับสถานภาพที่ดีที่นั่น ผู้ที่กลับมาสมบูรณ์พร้อมและสอนผู้อื่นจะประกาศสิทธิในสถานภาพที่สูง มีศูนยต่างๆมากมาย จะมีศูนยหลายแสนศูนย ศูนยจะเปิดขึ้นทั่วโลก ลูกต้องกลับมาเป็นดวงวิญญาณบุญที่บริสุทธิจากดวงวิญญาณบาป ลูกมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เป็นชีพบาบาผู้เดียวที่สอนลูก ท่านคือมหาสมุทรแห่งความรู้และมหาสมุทรแห่งความสุข พ่อผู้เดียวเท่านั้นมาและสอนลูก ผู้นี้ไม่ได้สอนลูก เป็นผู้นั้นที่กำลังสอนลูกผ่านผู้นี้ ผู้นี้ได้รับการจดจำว่าเป็นพาหนะของพระเจ้าซึ่งเป็นพาหนะที่โชคดี ท่านกำลังทำให้ลูกมีโชคหลายล้านเท่า ลูกจะกลับมามั่งคั่งอย่างมาก ลูกไม่เคยล้มป่วย ลูกได้รับพลาณามัยที่ดี ความมั่งคั่งและความสุข ได้รับทุกสิ่ง แม้ว่าลูกอาจจะมีความมั่งคั่งที่นี้ มีความเจ็บป่วยต่างๆด้วยเช่นกัน ฯลฯ ดังนั้นจึงไม่สามารถมีความสุขนั้น มีความทุกข์ในรูปใดรูปหนึ่ง ที่เรียกว่าดินแดนแห่งความสุข, สวรรค์, ดินแดนสุขาวดี ใครให้อาณาจักรนั้นแก่ลักษมีและนารายณ์? ไม่มีใครรู้ถึงสิ่งนั้น พวกเขาเคยอาศัยอยู่ในบาร์ต พวกเขาเป็นนายของโลก ไม่เคยมีการแบ่งแยก ฯลฯ เวลาที่มีการแบ่งแยกมากมาย นี่คือการอาณาจักรของราวัน มันถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วน พวกเขาเฝ้าแต่บรรดาและทะเลาะเบาะแว้ง ที่นี้มีอาณาจักรของเทพทั่วทั้งบาร์ต ไม่มีที่ปรึกษาที่นั่น ที่นี้ดูซิว่ามีที่ปรึกษามากมายเพราะผู้คนนั้นไม่รู้คิด ที่ปรึกษากัดโมประธานและไม่บริสุทธิด้วยเช่นกัน ผู้ที่ไม่บริสุทธิก็ถึงดูผู้ที่ไม่บริสุทธิ พวกเขาเฝ้าแต่กลับมาจากจนชั้นแค้นและก่อหนี้สินอยู่เรื่อยๆ ในยุคทองอาหารและผลไม้ ฯลฯ ทั้งหมดล้วนมีรสชาติที่อร่อยมาก ลูกไปที่นั่นมีประสบการณ์ทุกสิ่งและกลับมา ลูกไปยังอาณาจักรที่ละเอียดอ่อนและไปสวรรค์ด้วยเช่นกัน พ่อบอกลูกว่าวงจรโลกหมุนไปอย่างไร ในตอนแรกมีเพียงศาสนาเทพเดียวในบาร์ต ไม่ได้มีศาสนาอื่นใด และแล้วอาณาจักรของราวันก็เริ่มขึ้นในยุคทองแดง เป็นเวลาหนึ่งที่เป็นโลกที่มีกิเลส ในเวลานี้ลูกกำลังกลับมาบริสุทธิและจะกลายเป็นเทพที่ปราศจากกิเลส นี่คือการเรียน พระเจ้าพูดว่า ท่านสอนราชาโยคะแก่ลูก ลูกจะ

กลายเป็นคนเหล่านั้นในอนาคต ลูกไม่สามารถศึกษาเพื่ออาณาจักรอื่นใด พ่อเองสอนลูกและให้อาณาจักรของโลกใหม่แก่ลูก ซึ่งพบบาผู้เดียวเท่านั้นคือพ่อ ครู และสัตว์สูงที่สุด “บาบา” หมายถึงลูกควรได้รับมรดกอย่างแน่นอน เพียงพระเจ้าเท่านั้นจะให้มรดกแห่งสวรรค์แก่ลูกอย่างแน่นอน ราววันผู้ที่ถูกเผาทุกปีคือศัตรูอันดับหนึ่งของบาร์ต ราววันทำให้ลูกกลายเป็นปีศาจ อาณาจักรของเขาดำเนินไปเป็นเวลา 2500 ปี พ่อพูดกับลูกว่า พ่อทำให้ลูกกลายเป็นนายของดินแดนแห่งความสุข ราววันนำลูกไปสู่ดินแดนแห่งความทุกข์ ช่วงชีวิตของลูกสั้นลงเช่นกัน มีความตายก่อนเวลาอันควร และโรคร้ายมากมายก็ปรากฏขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ไม่มีสิ่งใดเช่นนั้นที่นั่น ชื่อที่แท้จริงนั้นคือสวรรค์ เวลานี้ผู้คนเรียกตนเองว่าอินดู เพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่บริสุทธิ์ และดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีค่าที่จะเรียกตนเองว่าเทพ พ่อเองที่นี่และอธิบายแก่ลูกโดยผ่านพาหนะนี้ ท่านมาและนั่งถัดจากผู้นี้เพื่อสอนลูก ดังนั้นผู้นี้ก็กำลังศึกษาด้วยเช่นกัน เราทั้งหมดคือนักเรียน เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นคือครู เวลานี้พ่อกำลังสอนเราแล้วท่านจะมาและสอนเราอีกครั้งหลังจาก 5000 ปี ความรู้และการศึกษานี้จะหายไป ลูกเคยศึกษาและกลายเป็นเทพ ลูกได้รับมรดกของความสุขของลูกเป็นเวลา 2500 ปี และจากนั้นก็เป็นการทุกข์ หรือ การสาปแช่งของราววัน ในเวลานี้บาร์ตไม่มีความสุขอย่างยิ่ง นี่คือนดินแดนแห่งความทุกข์ ผู้คนร้องเรียกหา: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! มาและทำให้เราบริสุทธิ์ เวลานี้ลูกไม่ควรมึนงงในตัวเอง อย่างไรก็ตามโรคร้ายของเครื่องวงจรถูกจัดออกไปอย่างรวดเร็วเช่นนั้น ในการศึกษาเหล่านั้นเช่นกัน ผู้ที่ไม่ศึกษาเล่าเรียนจะสอบตก ผู้ที่สอบผ่านด้วยเกียรตินิยมจะได้รับทุนการศึกษา ในบรรดาลูก ผู้ที่กลับมาบริสุทธิ์อย่างดีมากและทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์จะประกาศสิทธิ์ในรางวัลนี้ ลูกประจำทั้งแปดคือผู้ที่ผ่านด้วยเกียรตินิยม ต่อจากนั้นก็จะมีลูกประจำของ 108 เช่นกัน มีการหมุนลูกประจำนั้นด้วยเช่นกัน ผู้คนไม่เข้าใจนัยสำคัญของสิ่งเหล่านั้น ในลูกประจำอันดับแรกจะมีพู่และจากนั้นก็จะมีลูกปิดคู่ ทั้งสามและภรรยาคงอยู่อย่างบริสุทธิ์ พวกเขาเคยบริสุทธิ์และเรียกว่าเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ ดวงวิญญาณเหล่านั้นกลับมาใช้ชาติเกิดและกลับมาไม่บริสุทธิ์ เวลานี้พวกเขาจะกลับมาบริสุทธิ์ที่นี่และไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกจะชำระรอยร้าวที่มีกิเลสสร้างวัดให้แก่ราชาที่ปราศจากกิเลสและกราบไหว้บูชาพวกเขา จากการเป็นผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาพวกเขาจึงกลายเป็นผู้ที่กราบไหว้บูชา ด้วยการกลับมาที่มีกิเลส แม้แต่มงกุฎแห่งแสงก็ไม่ได้มีอยู่อีกต่อไป การละเล่นนี้ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว นี่คือการที่มหัศจรรย์ที่ไม่มีขีดจำกัด ก่อนอื่นใดมีเพียงศาสนาเดียวซึ่งเรียกว่าเป็นอาณาจักรของราม ต่อมาผู้คนของศาสนาอื่นก็มา เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถอธิบายว่าจักรโลกนี้หมุนไปเรื่อยๆอย่างไร พระเจ้านั้นคือหนึ่งเดียวเท่านั้น อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของคุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. พระเจ้าเองกลายเป็นครูและสอนลูก ดังนั้นลูกต้องศึกษาเป็นอย่างดี ในการที่จะได้รับทุนการศึกษา จงกลับมาบริสุทธิ์และทำงานรับใช้ของการทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์

2. ชักวิญญาณปีศาจร้ายทั้งหมดของตัณหาราคะ ความโกรธ ฯลฯ ที่อยู่ภายในตัวลูก เพื่อพยายามขณะที่รักษาเป้าหมายและวัตถุประสงค์ไว้เบื้องหน้าลูก

พร: พร: ขอให้ลูกเป็นจักรพรรดิที่ไร้ความกังวลและเคลื่อนออกไปจากเงาของมายาใดๆ โดยการอยู่ภายใต้ฉัตรแห่งการปกป้องของการจดจำระลึกถึง

ผู้ที่อยู่ภายใต้ฉัตรแห่งการปกป้องของการจดจำระลึกถึงของพ่อเสมอจะมีประสบการณ์ว่าตนเองปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ วิธีที่จะทำให้ตนเองปลอดภัยจากเงา (chaaya) ของมายาคือการอยู่ภายใต้ฉัตรของการปกป้องคุ้มครอง (chatra-chaaya) ของพ่อ ผู้ที่คงอยู่ภายใต้ฉัตรของการปกป้องคือจักรพรรดิที่ไร้ความกังวลเสมอ หากมีความกังวลใดๆ ความสุขของลูกจะหายไป เมื่อความสุขของลูกหายไปแล้วลูกจะกลับมาอ่อนแอและมีอิทธิพลของเงาของมายา เพราะความอ่อนแอที่ปลุกมายาขึ้นมา ถ้ามีเงาของมายาบางอย่างแม้ในความฝันของลูก เธอจะเป็นเหตุที่ทำให้ลูกมีความทุกข์อย่างมาก และเหตุนี้เองลูกต้องอยู่ภายใต้ฉัตรของการปกป้องคุ้มครองนี้อย่างสม่ำเสมอ

คติพจน์: ด้วยไขควงของความเข้าใจ ชันสกรูที่หลวมของความไม่ระมัดระวังให้แน่น และอยู่อย่างตื่นตัวอย่างสม่ำเสมอ

***** โอม ขานติ *****